

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 1984

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VŨ KHÍ

Thi hành Chỉ thị số 281/TTg ngày 10-10-1980 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT ngày 24-11-1981 của Bộ Nội vụ và thông báo số 95/TB-UB ngày 18-4-1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc kê khai đăng ký vũ khí, vật liệu nổ, các cơ quan đơn vị và nhân dân đã tiến hành kê khai đăng ký, đưa việc quản lý bước đầu đi vào nề nếp theo qui định của Nhà nước.

Tuy nhiên qua kiểm tra, một số cơ quan đơn vị chấp hành chưa nghiêm chỉnh, một số cán bộ và nhân dân vẫn chưa kê khai đầy đủ, còn lén lút giữ và sử dụng vũ khí trái phép.

Vũ khí là tài sản chung của Nhà nước, không ai có quyền chiếm dụng giữ làm của riêng. Để đưa việc quản lý vũ khí theo qui định của Nhà nước, ngăn chặn mọi sự lạm dụng sử dụng vũ khí vào lợi ích riêng góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội ; Ủy ban Nhân dân thành phố nhắc lại một số qui định dưới đây :

1. Cơ quan đơn vị hoặc cá nhân nào có vũ khí mà chưa đăng ký và chưa có giấy phép sử dụng đều phải đăng ký với cơ quan Công an thành phố và quận, huyện trong vòng 15 ngày sau khi công bố thông báo này. Riêng vũ khí của lực lượng tự vệ đăng ký tại Bộ Tư lệnh thành phố.

Quá thời hạn trên, ai còn giữ vũ khí mà chưa có giấy phép đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo luật pháp.

2. Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, được trang bị vũ khí phải thường xuyên kiểm tra, tổ chức quản lý, bảo quản chu đáo và chịu trách nhiệm về mất mát, hư hỏng, sử dụng trái phép.

3. Người có vũ khí phải có giấy phép sử dụng và không được cho người khác mượn. lực lượng công an và kiểm soát quân sự có trách nhiệm kiểm tra xử lý những trường hợp giữ vũ khí trái phép.

Dân quân tự vệ phường, xã đi công tác phải tổ chức thành tập thể, có người chỉ huy, có giấy chứng nhận sử dụng vũ khí. Tự vệ, nhân viên bảo vệ các cơ quan chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực cơ quan không được mang vũ khí đi lẻ, hoặc đem vũ khí về gia đình.

Vì ích lợi chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, các đơn vị Trung ương tại thành phố cần tổ chức thực hiện ngay trong thông báo này.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch

LÊ QUANG CHÁNH